



Người Mục Tử TỐT LÀNH HIẾN MẠNG SỐNG MÌNH VÌ ĐOÀN CHIÊN

TRANG NHÀ TRƯỞNG BỬU DIỆP



Email: chadiepuccchau@gmail.com
www.chadiepuccchau.com

CHA DIỆP: NHÀ RAO GIẢNG CHÂN TRUYỀN

Rao giảng Tin Mừng là vấn đề trọng yếu của Giáo Hội Công giáo, vì di huấn của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời là: anh em hãy ra đi và giảng dạy cho muôn dân những điều Thầy đã truyền dạy cho anh em, để con người được cứu rỗi. Như vậy, việc rao giảng Tin Mừng đã trở thành căn tính là bổn phận của mỗi người Kito hữu chúng ta. Nhưng rao giảng Tin Mừng như thế nào để đạt được hiệu quả lại là một vấn đề được GHCG Việt Nam hiện nay cấp thiết nêu lên. Chúng ta hãy sơ lược qua sự rao giảng Tin Mừng tại Việt Nam qua một số cột mốc lịch sử và đặc biệt với sự rao giảng Tin Mừng nơi cha Diệp.

Tính từ năm 1533, khi Việt Nam bắt đầu được rao giảng Tin Mừng qua các vị Thừa sai đến từ Âu châu như Bồ đào nha, Tây ban nha, Pháp ... với biết bao nhiêu trở ngại về chủng tộc, ngôn ngữ, phong tục, địa lý và cả cấm cách nữa, nhưng đến năm 1802, GHCG Việt Nam đã có được khoảng 320 ngàn giáo dân, dân số lúc đó là 5,78 triệu, chiếm khoảng 5,5%. Năm 1890, có 708 ngàn. Năm 1910 tăng lên 900 ngàn và năm 1939 là 1.544.756 tín hữu với dân số là 19,6 triệu, tỷ lệ 7,88%.

Năm 1960, là năm Hàng Giáo phẩm VN được thiết lập, không lệ thuộc các vị Thừa Sai hoặc các Giáo Phận nước ngoài nữa, vì GHCG Việt Nam được coi là đã trưởng thành. Khi được tờ báo Vaticaninsider phỏng vấn về kết quả việc rao giảng Tin Mừng tại VN, Đức cha Đinh Đức Đạo đã cho biết như sau :” Năm 1960, số tín hữu là 2,43 triệu người, dân số cả nước là 35 triệu người, tỷ lệ 7%. Bốn mươi năm sau, năm 2000 có 5,2 triệu người công giáo, dân số cả nước là 77 triệu người, tỷ lệ là 6,75%. Năm 2014, có 6,6 triệu người công giáo, dân số là 95,2 triệu, tỷ lệ cũng là 7%”.

Như thế sau hơn nửa thế kỷ, với biết bao nhiêu cơ sở truyền giáo của các giáo phận và dòng tu, việc rao giảng Tin Mừng đã đậm chân tại chỗ, tỷ lệ tín hữu vẫn không thay đổi, số tín hữu tăng lên hầu hết là do con cái sinh ra từ các gia đình công giáo đạo giòng! Và coi như đã không tiếp nối được truyền thống rao giảng Tin Mừng của các vị Thừa Sai... Để cải thiện việc rao giảng Tin Mừng này, các buổi hội thảo đã được tổ chức, nhiều vị Giám mục, linh mục cũng như giáo dân đã nêu lên khá nhiều bất cập, nhưng điểm chính yếu đều cho rằng: **GHCG Việt nam chưa quan tâm nhiều đến sự vụ rao giảng Tin Mừng và thường chỉ chú trọng làm mục vụ cho những người đang giữ đạo, những con chiên ngoan hiền chứ chưa quan tâm đến những người khô khan nguội lạnh hay những người chưa hề biết Chúa!**

Nhưng nếu chúng ta đề cập riêng đến việc rao giảng Tin Mừng của cha Diệp, thì Đức cha Bùi Tuần đã viết :” Truyền giáo nơi ngài là làm chứng bằng chính con người của mình qua việc phục vụ và hy sinh. Với hai nét phục vụ và hy sinh, cha Diệp trở thành hình ảnh gần gũi và yêu thương. Người ta cảm thấy cha gần gũi họ, như một người thân, người thương của họ. Trong gần gũi thân thương Cha giúp cho họ tìm được hy vọng đẹp trong những thử thách và nhìn thấy sự sống mới sau cái chết’.

Với sự phục vụ và hy sinh, cha Diệp không chỉ an nhàn chú trọng đến việc chăm lo cho các con chiên ngoan đạo tại giáo xứ mình, nhưng cha đã **RA ĐI** dấn thân vào những nơi xa lạ, đến với những người chưa hề biết Chúa như các vị Thừa Sai đến Việt Nam thế kỷ thứ 16, như thánh bổn mạng Phaxico Xavier của ngài đến với Nhật Bản và Trung Hoa, như các thánh Tông đồ Anre, Gioan, Toma tới Hy Lạp, Thánh Tông đồ Toma và Bartholomeo tới Ấn độ, Thánh Tông đồ Phaolo tới Syria, Thổ Nhĩ kỳ, Hy Lạp ... và đã lấy chính mạng sống mình để bảo chứng việc rao giảng Tin Mừng.

Cha Diệp, từ năm 1930 tới năm 1946, năm ngài bị giết - 16 năm làm cha sở họ đạo Tắc Sậy, Ngài đã ra đi rao giảng Tin Mừng và thành lập được nhiều giáo điểm mới như Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sáu, Chủ Chi, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn, và cũng đã dùng chính máu mình để bảo chứng cho những lời rao giảng của Ngài : Cha Diệp quả thật là **MỘT NHÀ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHÂN TRUYỀN**.

Đang trong mùa Chay thánh, mùa của xám hối để đón ngày Phục sinh của Chúa, chúng ta, người giáo dân cũng như các chức bậc trong Giáo hội, hãy nhìn lại chính mình với lương tâm ngay thẳng trước mặt Chúa, chúng ta đã làm tròn bổn phận ra đi và rao giảng Tin Mừng như Chúa đòi hỏi chưa? Chúa có còn phải than phiền là ‘ lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt’ nữa không ?

NNC

Truyền Thông Cha Diệp



**THÁNH LỄ TẠ ƠN & CẦU NGUYỆN
TIẾN TRÌNH TUYÊN THÁNH CHA DIỆP**

6.30 PM - THỨ NĂM 7/4/2022

Tại nhà thờ St Maximilian Kolbe: 85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013